

## Thánh Lễ Khai Mạc Hội Chợ Xuân Tạ Ôn tại giáo xứ Việt Nam Seattle.



Tukwila. Giáo Xứ CTTĐVN thuộc Tổng Giáo Phận Seattle thường tổ chức Hội Chợ Tết hằng năm vào mỗi dịp đón Xuân về. Năm nay giáo xứ tổ chức Hội Chợ Tết mang tên Hội Chợ Xuân tạ Ôn bắt đầu từ chiều thứ Sáu Mồng Ba Tết đến hết ngày Chúa Nhật Mồng Năm Tết tức ngày 02 tháng 02 năm 2025, ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

### [Xem Hình](#)

Thánh Lễ khai mạc được cử hành lúc 6 giờ chiều do cha chánh xứ Chủ Tế, cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân, Cha Phạm Hoàng Trung và Cha Long Đứng 6 giờ, ca đoàn hát bài Ca Nhập Lễ, nghi đoàn cùng với Quý Cha cung nghinh Thánh Giá tiến lên Bàn Thánh.

Sau khi linh mục đoàn hôn kính Bàn Thánh , cha chủ tế cử hành nghi thức xông hương quanh Bàn Thánh và Bàn thờ Tổ Tiên đặt cạnh cung Thánh.



Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế chào mừng và cảm ơn Quý Cha đã đến dâng Thánh Lễ tạ ơn hôm nay nhân dịp khai mạc Hội Chợ Xuân Tạ Ôn, đoạn ngài chào mừng cộng đoàn hiện diện và chúc mừng năm mới đến với mọi người.

Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Phụng Vụ Thánh Lễ Mồng Ba Tết. Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan giới thiệu về câu chuyện dân Do Thái lên án Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat với đoạn như sau: Khi ấy, các người Do thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã chữa bệnh trong ngày sabbat. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Cha Ta làm việc liên li, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, các người Do thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Thật, Ta bảo thật cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì, nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục".

Cha chánh xứ phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài nhấn mạnh về truyền thống của Giáo Hội dành ngày Mồng Ba Tết để Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm và nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa biết cảm tạ Chúa và luôn biết phó thác mọi công việc làm hằng ngày là làm cho sáng danh Chúa và biết phó thác tin tưởng vào Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ cha chánh xứ một lần nữa cảm ơn quý Hội Đồng , Giáo Đoàn, các Đoàn Thể, Ca Đoàn và các Thiện nguyện viên cùng các ban ngành đã tích cực tham gia công tác gói bánh cũng như các phần vụ trong ba ngày Tết và Hội Chợ Tết. Ngài hoan nghênh tất cả và

trân trọng mời cộng đoàn hiện diện tiến về Hội Trường để tham dự đêm Khai Mạc Hội Chợ Xuân Tạ Ôn với tràng pháo tay dài.

Thánh Lễ kết thúc hơn 7 giờ. Đoàn Lân bắt đầu chào mừng quan khách tiến về Hội Trường, khu vực Hội Chợ Tết Xuân Tạ Ôn.

Tôi tiến về Hội Trường, nhìn quanh toàn bộ Hội Trường đã đầy kín các khu vực Hội Chợ, gần 2 ngàn đồng hương trong đêm khai mạc Hội Chợ Tết.

Đúng 8:00 PM, vị MC đại diện Ban Tổ Chức lên tiếng trân trọng kính mời Cha Chánh xứ và Quý Cha tiến về Hội Trường để bắt đầu khai mạc Hội Chợ. Trong chốc lát phần khai mạc Hội Chợ được bắt đầu với Buổi Lễ Chào Cờ được cử hành rất trang trọng. Vị MC lên tiếng: trân trọng kính mời quý cha, quý quan khách và đồng hương cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện chuẩn bị lễ Chào Cờ với tiếng hô mạnh mẽ: NGHIÊM : Quốc Ca Hoa Kỳ . Bài Quốc Ca Hoa Kỳ được trỗi lên do tiếng hát của các em trường Việt Ngữ Đắc Lộ cùng hát. Bài Quốc Ca Hoa Kỳ dứt. MC báo: Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa. Cờ Việt Nam Cộng Hoà được nâng cao và trên màn ảnh lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa được tung bay suốt buổi của Bài hát Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà trỗi lên. Sau phần chào cờ là phút mặc niệm với điệu nhạc truy điệu. Phần Chào Cờ kết thúc, cha Chánh Xứ bước lên sân khấu tuyên bố khai mạc Hội Chợ Xuân Tạ Ôn và cảm ơn sự hiện diện của quý quan khách, quý đồng hương và quý giáo hữu đã đến với giáo xứ trong đêm khai mạc Hội Chợ Xuân Tạ Ôn năm nay. Xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau. Tiếng vỗ tay vang dội kéo dài khá lâu



Chương trình văn nghệ mừng Xuân Ất Tỵ khá phong phú với sự hiện diện của nhiều ca sĩ lừng danh kéo dài đến 11 giờ đêm.

Vòng quanh Hội Chợ, các gian hàng ăn cũng như các quầy hàng đầy kín người, nhìn chung thật nhộn nhịp trong khung cảnh ấm cúng của Hội Trường trong lúc ngoài trời khá lạnh với nhiệt độ trên dưới 33 độ F.

Nguyễn An Quý.